



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. 0-26182323 ต่อ 1304-09

ที่ นร 0203.04/ว 1142

วันที่ 23 เมษายน 2550

เรื่อง ขอส่งวารสาร กบข.

เรียน ผอ.สำนัก , ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสำนักงาน กบข. ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 3 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

อุษารักษ์
(นางอุษา จารุกา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



ข่าว กอ.นบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เชิญ : กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข. เดินสายสัญจรให้ความรู้สมาชิก เมษายนนี้ พบกันที่ตราด-จันทบุรี-ระยอง

กบข. เดินหน้าตามแผนการเสริมสร้างความรู้ให้กับสมาชิก โดยวันที่ 18-20 เม.ย. นี้ เตรียมจัดโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรพบสมาชิกใน 3 จังหวัด "ตราด-จันทบุรี-ระยอง"

นางอมฤตา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า กบข. สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนและนโยบายคุณภาพที่กำหนดไว้ นั่นคือ "กบข. มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการดำเนินงานและบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับสมาชิกโดยสร้างผลตอบแทนการลงทุน ให้บริการที่มีคุณภาพ และจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสม" และจะมุ่งสู่การเป็นสถาบันบริหารเงินออมชั้นนำในระดับสากลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือ กบข. ยังคงมุ่งมั่นในการเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก กบข. อย่างทั่วถึงและทันเวลา โดยเฉพาะโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ที่ กบข. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกเดือน

สำหรับเดือนเมษายนนี้ ทีมงาน กบข. จะเดินทางไปพบปะและบรรยายให้กับสมาชิก ในจังหวัดจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง โดยในวันนี้ (18 เม.ย.) กบข. จะเดินทางไปบรรยาย ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน ณ ห้องจูลมณี โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี และในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน ณ ห้องศรีสุนทร 2 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยการบรรยายจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30- 12.00 น.

โอกาสนี้ จึงขอเชิญสมาชิก กบข. ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยพร้อมเพรียงกันในวัน และเวลาดังกล่าว หากส่วนราชการใดประสงค์จะให้ กบข. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการในสังกัด สามารถติดต่อมาได้ทีศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. 1179 กด 6 หรือที่ member@gpf.or.th

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



ขี 10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข. เผยไตรมาส 2 ลงทุนคปท.เพิ่ม 1 หมื่นล้านบาทผลตอบแทนลงทุนตามเป้า

กบข.เผยแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2 ของปีนี้ เตรียมลงทุนคปท. เพิ่มการลงทุนคปท. อีกหมื่นล้านบาท กระจายความเสี่ยง คาดคืนผลตอบแทนทั้งปีได้ตามเป้าเฉลี่ยร้อยละ 5

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึง แผนการดำเนินงานในไตรมาส 2 ของปีนี้ว่า หลังจากที่กระทรวงการคลังได้แก้ไขกฎกระทรวง โดยได้เพิ่มเพดานการลงทุนในต่างประเทศได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของพอร์ตการลงทุน กบข. จึงเตรียมจัดสรรเงินลงทุนไปยังต่างประเทศอีก 10,000 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสสองของปีนี้ เพื่อกระจายการลงทุน และลดความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กบข. สามารถขยายสัดส่วนการลงทุนไปสู่กลุ่มสินทรัพย์ที่จะสามารถรองรับอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวได้ดี และเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนต่อไป

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกบข. ได้มีการลงทุนในต่างประเทศแล้วกว่า 3 หมื่นล้านบาท และหากเพิ่มการลงทุนตามที่คาดไว้ จะทำให้สิ้นปีนี้ กบข.มีเงินลงทุนในต่างประเทศรวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 15 ของพอร์ตเงินลงทุนทั้งหมด โดยจะทำให้สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นและตราสารหนี้อยู่ในระดับเท่ากันคือร้อยละ 50 โดยคาดว่าการลงทุนในต่างประเทศจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6-7 สำหรับพอร์ตกองทุนภายใต้การบริหารของ กบข. ในสิ้นปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 3.2 หมื่นล้านบาท

เลขาธิการ กบข. กล่าวว่ แผนการดำเนินงานในไตรมาส 2 แม้จะมีการเพิ่มเงินลงทุนในต่างประเทศอีกประมาณ 1 หมื่นล้านบาท แต่พอร์ตการลงทุนโดยรวมยังคงเน้นลงทุนในไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ และตลาดหุ้นในประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตราสารหนี้ในช่วงไตรมาส 2 คงต้องรอดูปัจจัยทิศทางดอกเบี้ยขาลงก่อน ซึ่งเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคงลดดอกเบี้ยลงอีก ซึ่งจะส่งผลต่อตราสารหนี้ที่ถืออยู่น่าจะทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ในปีนี้ กบข. ยังมีแผนจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีก 1 โครงการ จากที่ลงทุนอยู่แล้ว 4 โครงการ ซึ่งผลตอบแทนอยู่ในระดับน่าพอใจ ที่ประมาณร้อยละ 7

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



ข่าว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข. เผยผลสำเร็จครบรอบ 10 ปี ย้ำเป็นเสาหลักพัฒนาตลาดทุน

กบข. เผยความสำเร็จการจัดงานครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้ง นักลงทุนสถาบันร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง พร้อมย้ำจุดยืนการเป็นแม่แบบนักลงทุนสถาบันและการปฏิรูประบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจัดงานวันครบรอบ 1 ทศวรรษของ กบข. เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีคณะกรรมการ กบข. นักลงทุนสถาบัน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติจากแวดวงต่างๆ ให้เกียรติร่วมงานพร้อมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในโอกาสนี้เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ กบข. ในฐานะที่เป็นกองทุนเงินออมเพื่อการเกษียณขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยพร้อมทิศทางการพัฒนาในอนาคตว่า กบข. ได้ทุ่มเททั้งทรัพยากรและกำลังคนในการพัฒนางานทั้งด้านสมาชิก ด้านบริหารจัดการ และด้านการลงทุนอย่างระมัดระวัง โปร่งใส และมีการตรวจสอบ จนทำให้ กบข. ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกในการบริหารเงินกองทุนจนเติบโตขึ้นมาอยู่ในระดับ 330,000 ล้านบาท และสามารถจ่ายผลตอบแทนเฉลี่ยคืนให้สมาชิกได้ถึงร้อยละ 8.14 ต่อปี สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.1 โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 1,172,953 คน นี่คือการดำเนินงานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ในทศวรรษที่ 2 ที่ กบข. กำลังก้าวเข้าสู่นี้ กบข. ได้กำหนดแผนงานไว้ชัดเจนในแผนแม่บทฉบับที่สอง (ปี 2549-2552) ซึ่งจะมุ่งพัฒนาให้ กบข. เป็นองค์กรบริหารเงินบำนาญในระดับสากล โดยจะปรับปรุงกลไกการบริหารและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมการพัฒนาคาดเงินตลาดทุนของประเทศ การบริหารงานจะทันสมัยภายใต้ต้นนโยบาย e-Pension ที่จะจัดช่องทางให้สมาชิกติดต่อกับ กบข. ได้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในการขอรับเงินคืนจาก กบข. การขอออมเพิ่ม การทยอยรับเงิน และการเลือกแผนการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงด้วยความมั่นใจในวัยเกษียณให้แก่สมาชิกลมตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุน

นอกจากนี้ นายวิสิฐยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทด้านแนวทางการดำเนินงานของ กบข. ในอนาคตอีก 2 ประการ คือ การเป็นแม่แบบนักลงทุนสถาบันในการช่วยพัฒนาคาดตลาดทุน และบทบาทในด้านการปฏิรูประบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ พร้อมทั้งการผลักดันองค์กรขึ้นสู่การเป็นสถาบันเงินออมในระดับสากลอีกด้วย